

Số: **3279**/VKSTC-V11
V/v thực hiện chỉ tiêu trực tiếp
kiểm sát và kiến nghị, kháng nghị

Hà Nội, ngày **07** tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Báo cáo số 99/BC-VKSTC ngày 11/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, phần về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, THAHC) có đánh giá:

“Viện kiểm sát các cấp đã trực tiếp kiểm sát tại 275 Cơ quan THADS và cơ quan hữu quan; giảm 21,87% (so với cùng kỳ năm trước)...Ban hành 625 kiến nghị, kháng nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án khắc phục vi phạm, giảm 7,1%”.

Như vậy, hai (02) trong số các chỉ tiêu quan trọng của công tác kiểm sát THADS, THAHC trong 6 tháng đầu năm, trong đó đặc biệt là chỉ tiêu về thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị - chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Nếu theo số liệu này, nhiều Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chưa tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan THADS cùng cấp hoặc cấp dưới, chưa ban hành được bản kháng nghị hoặc kiến nghị nào trong 6 tháng đầu năm 2018.

Tại Hướng dẫn 05/HD-VKSTC ngày 05/ 01/2018 và Hướng dẫn 557/-V11 VKSTC ngày 06/ 02/2018 về công tác kiểm sát THADS, THAHC năm 2018, Vụ 11 đã quán triệt chỉ đạo của Viện trưởng VKSNDTC tại Chi thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017, hướng dẫn và yêu cầu Viện kiểm sát các cấp tăng cường và đổi mới các cuộc trực tiếp kiểm sát, nhất là trực tiếp kiểm sát các Chi cục thi hành án dân sự. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lượng từ trên 15 Chi cục thi hành án dân sự trở lên thì Phòng 11 VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phối hợp với các VKSND cấp huyện để trực tiếp kiểm sát từ 02 đến 03 Chi cục; các đơn vị có từ 15 Chi Cục trở xuống cần trực tiếp kiểm sát 01 đến 02 Chi cục.

Theo hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND, ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSNDTC có quy định mỗi năm, mỗi Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện ban hành được ít nhất 01 kiến nghị tổng hợp; 100% kiến nghị, kháng nghị các loại được chấp nhận, tiếp thu trong công tác kiểm sát THADS.

Để hoàn thành các chỉ tiêu về trực tiếp kiểm sát và kiến nghị, kháng nghị; Vụ kiểm sát thi hành án dân sự yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biện pháp, kế hoạch để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về trực tiếp kiểm sát và kiến nghị, kháng nghị theo yêu cầu của Ngành và chương trình công tác của đơn vị.

Bên cạnh yêu cầu cần hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chú ý nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát và chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị. Khi trực tiếp kiểm sát cần xác định rõ những nội dung trọng tâm, sát với yêu cầu của thực tiễn. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh cần tổng hợp các dạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS được phát hiện qua các cuộc trực tiếp kiểm sát để có kiến nghị tổng hợp với Cơ quan THADS, đồng thời ban hành thông báo rút kinh nghiệm ở hai cấp Kiểm sát. Tăng cường phát hiện vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm sát thường xuyên, chú trọng và có biện pháp để phát hiện các vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động THADS để kháng nghị, kiến nghị kịp thời, hiệu quả, được cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị tiếp thu. Đối với các trường hợp kháng nghị, kiến nghị không được Cơ quan THADS chấp nhận (một phần hoặc toàn bộ) thì phải báo cáo kịp thời, đầy đủ về VKSNDTC (Vụ 11).

Bên cạnh các yêu cầu nêu trên, đề nghị các VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo VKS hai cấp có biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá của đơn vị, có tổng kết và đánh giá vào dịp cuối năm việc thực hiện nhiệm vụ đột phá, báo cáo về VKSNDTC theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đồng chí./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (qua trang TTĐT của ngành);
- Đc Viện trưởng VKSTC (để báo cáo);
- Đc Trần Công Phán - PVT (để báo cáo);
- Các đ/c lãnh đạo Vụ 11;
- Phòng TMTH Vp VKSTC;
- Lưu VT Vp, Vụ 11 (2 b).

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



Nguyễn Văn Nông
Nguyễn Văn Nông